

Ninh Bình, ngày 04 tháng 7 năm 2023

THƯ NGỎ

**về việc ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” tỉnh Ninh Bình
và vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên
hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
(07/5/1954-07/5/2024)**

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân.

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” và được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã tích cực chỉ đạo, vận động và tham gia đóng góp, ủng hộ hàng trăm tỷ đồng, góp phần quan trọng để tỉnh Ninh Bình thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống của nhân dân.

Để tiếp tục làm tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội, nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ phát động ủng hộ xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” tỉnh năm 2023 và vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024).

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ với khả năng cao nhất vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” của tỉnh năm 2023. Thời gian phát động: Từ ngày 1/7/2023 đến ngày 31/8/2023.

Mọi sự ủng hộ đề nghị gửi về:

- Đơn vị nhận tiền: Ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” tỉnh Ninh Bình

+ Số Tài khoản: 100000 705 765 4618, tại: Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Ninh Bình.

+ Số Tài khoản: 126000041332, tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Bình.

- Ủng hộ bằng tiền mặt trực tiếp tại: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình (Địa chỉ: Số 750, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhân được sự đóng góp xây dựng Quỹ trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Trân trọng!

TỈNH ỦY - HĐND - UBND - ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH



Đoàn Minh Huấn
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy